

สค. จัดกิจกรรม “Family Learning Together : เรียนรู้ร่วมกัน สร้างสรรค์ครอบครัว” หยุด ๔ ทุกข์ สร้าง ๔ สุข เสริมสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว

นายสมชาย เจริญอำนวยสุข ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กล่าวว่า โครงการรณรงค์ “ทุกวัน...เป็นวันของครอบครัว” หรือ **Everyday... We Love Family** ภายใต้แนวคิด “ความเป็นครอบครัวไม่เคยหยุด ให้ทุกวันเป็นวันของครอบครัว” เราได้ดำเนินการมาถึงกิจกรรมสุดท้ายในกิจกรรม **“Family Learning Together : เรียนรู้ร่วมกัน สร้างสรรค์ครอบครัว”** โดยครั้งนี้ สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้ร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์ Thai PBS และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมนี้ขึ้นผ่านแนวความคิด “หยุด ๔ ทุกข์ สร้าง ๔ สุข” เพื่อส่งเสริมการสร้าง ความเข้มแข็งภายในครอบครัว

นายสมชาย กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรม “Family Learning Together : สนุกเรียนรู้ร่วมกัน สร้างสรรค์ครอบครัว” เป็นการร่วมมือกันกับภาคีเครือข่ายในทุกภาคส่วน อาทิ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งประเทศไทย (สถานีโทรทัศน์ Thai PBS), องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน), บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), ธนาคารออมสิน, บริษัท แลคตาซอย จำกัด, เลอแปง, ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต และหน่วยงานต่างๆ ทั้งในส่วนภาครัฐและภาคเอกชน ที่รวมตัวกันสรรค์สร้างกิจกรรมดีๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ และส่งเสริมความเข้มแข็งภายในครอบครัว พร้อมร่วมจัดเสวนาภายใต้หัวข้อ **“หยุดทุกข์ สร้างสุขในครอบครัว ทำได้อย่างไร”** กับการให้แง่คิดดีๆ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ รวมถึงการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคนในครอบครัว พร้อมมุ่งส่งเสริมให้ครอบครัวมีความรักความเอาใจใส่ซึ่งกันและกันในทุกๆ วัน โดยไม่จำกัดว่าแค่ พ่อ-แม่ หรือลูกๆ เท่านั้น แต่หมายรวมถึงเครือญาติ ซึ่งทุกๆ คนเปรียบเสมือนคนในครอบครัวเราทั้งสิ้น ดังนั้นการเสริมสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวให้ดีขึ้นได้ทั้งหมดนั้น ควรต้องส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวได้ใช้เวลาว่างร่วมกันให้มาก และสม่ำเสมอให้มากที่สุด

การจัดกิจกรรม “Family Learning Together : เรียนรู้ร่วมกัน สร้างสรรค์ครอบครัว” ถือเป็นกิจกรรมที่ทำให้คนในครอบครัวได้ใช้เวลาว่างร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ การเสวนา “หยุดทุกข์ สร้างสุขในครอบครัว ทำได้อย่างไร” โดยมีครอบครัวศิลปิน-ดารา เข้าร่วมเสวนา, การจัด Talk Show ในหัวข้อ “ความผาสุกในชีวิต” กับรายการครอบครัวเดียวกัน พร้อมร่วมชมนิทรรศการที่ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับครอบครัวเข้มแข็งของครอบครัว การ

ดำเนินชีวิตร่วมกันอย่างมีจุดหมาย การรณรงค์การใช้เวลาว่างร่วมกันภายในครอบครัว และเรายังจัดกิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อเป็นการร่วมสนุกสำหรับคนในครอบครัว เป็นต้น โครงการรณรงค์ “ทุกวัน...เป็นวันของครอบครัว” หรือ Everyday... We Love Family ได้มีการจัดกิจกรรมขึ้น ๓ กิจกรรม คือ กิจกรรม Love Family Rally : ล่าชุมทรัพย์ดินแดนมหานคร, กิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์แห่งครอบครัว และกิจกรรมสุดท้าย คือ Family Learning Together : เรียนรู้ร่วมกัน สร้างสรรค์ครอบครัว ซึ่งการจัดกิจกรรมทั้งหมดนี้ เป็นการขับเคลื่อนให้ครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกันในทุกๆ วันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ภายใต้กรอบแนวคิดใหม่ให้ “ทุกวัน...เป็นวันของครอบครัว” **นายสมชาย กล่าวสรุปในที่สุด**